

**N**gày 25/9/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty CP Vinaconex đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty. Tại buổi lễ, Tổng công ty vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện Bộ Ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội và các địa phương, đại biểu đại diện cổ đông, doanh nghiệp bạn bè, đối tác trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và TP Hà Nội.

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex, tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài đã ra đời ngày 27/9/1988. Tuy nguồn lực ít ỏi, nhưng với sự đồng lòng, không ngại khó, với tư duy sáng tạo, linh hoạt, Vinaconex đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ quản lý hơn 10.000 lao động ngành xây dựng Việt Nam tại nước ngoài.

Với năng lực vượt trội, Vinaconex đảm nhận các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp quy mô lớn: những khu đô thị đồng bộ, kiểu mẫu

đầu tiên của Thủ đô, những dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT – XH các địa phương, nhiều công trình trọng điểm quốc gia, những công trình dự án của các chủ đầu tư nước ngoài ... Trải qua nhiều mô hình hoạt động, bằng nỗ lực vượt bậc, Vinaconex đã vươn lên trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành xây dựng.

Vượt lên khó khăn, dịch bệnh Covid – 19, Vinaconex luôn duy trì, giữ vững vị trí là một trong các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tốc độ tăng trưởng bền vững, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, hướng tới mục tiêu vươn tầm top 3 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam, từng bước trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản

Không chỉ tạo lập vị trí vững chắc tại thị trường trong nước, Vinaconex còn không ngừng gia tăng năng lực cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội đầu tư

kinh doanh quốc tế. Hiện đơn vị đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều công ty, tập đoàn lớn tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Với sứ mệnh “Xây những giá trị, dựng những ước mơ”, trong tim mỗi con người Vinaconex luôn ấp ủ ước mơ được cống hiến, ước mơ được góp phần nhỏ bé kiến tạo diện mạo đất nước. Chính ước mơ ấy đã trở thành nguồn động lực để Vinaconex vững vàng vượt lên mọi khó khăn trên Hành trình chinh phục ước mơ suốt 35 năm qua.

Tương lai đang rộng mở với cơ hội và thách thức, đòi hỏi đội ngũ CBCNV, người lao động Vinaconex tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lao động hăng say, sáng tạo hơn nữa để đưa Vinaconex vươn tới những đỉnh cao mới, xứng đáng là thương hiệu của niềm tin, đóng góp ngày càng nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội; hướng đến mục tiêu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.



Hành trình

## CHINH PHỤC ƯỚC MƠ

35 YEARS - CONQUERING DREAMS

